

4 Thái Bình

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 8/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Hưng Hà và các đơn vị liên quan về tình hình xã thái của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp và làng nghề Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà).

Thời gian qua, trên địa bàn xã Thái Phương còn 7 doanh nghiệp và 3 hộ gia đình có hoạt động nấu, giặt, tẩy, nhuộm, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù địa phương và các cơ quan chức năng đã có các biện pháp xử lý song các doanh nghiệp, hộ sản xuất vẫn có tình vi phạm buộc chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, di dời thiết bị máy móc. Đến nay, các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, trong đó 3 doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các hạng mục tiến xử lý nước thải tại doanh nghiệp và đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp tục cho hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn vẫn còn 2 hộ sản xuất lén lút hoạt động vào ban đêm. Về việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, dự án đã hoàn thành và đã cho các doanh nghiệp đầu nối để vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước thải có một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt yêu cầu so với thông số đầu vào của dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt tiếp tục đóng cửa các doanh nghiệp, hộ sản xuất vi phạm về môi trường. Địa phương và các ngành chức năng xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường, nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường các con sông bị ảnh hưởng do nước thải. Huyện Hưng Hà nghiên cứu xây dựng quy chế, đề xuất phương án vận hành thử nhà máy xử lý nước thải khi chưa có xã hội hóa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất phương án về lâu dài cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ sản xuất ổn định phát triển. Giữ nguyên số lượng các doanh nghiệp, hộ sản xuất hiện nay và không mở rộng thêm. Cần đầu tư nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước thải và xây dựng thêm trạm xử lý nước thải sơ cấp để nước thải vào cầu trước khi đưa vào nhà máy xử lý. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ doanh nghiệp, hộ sản xuất về trạm xử lý nước thải. UBND tỉnh thống nhất thực hiện mô hình quản lý, vận hành dự án bằng hình thức xã hội hóa mà huyện Hưng Hà đề xuất.

MAI THƯ

KHAI MẠC LỄ HỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

với nhiều hoạt động tế lễ, rước kiệu Đức Thánh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian có truyền đặc sắc như: hát du thuyền, thí tèm trâu cảnh phương, biểu diễn võ thuật, leo cầu gỗ, bắt vịt... Điểm đặc biệt trong lễ hội thu chùa Keo năm 2019 là lễ rước kiệu Đức Thánh. Nghi lễ này được tổ chức ba năm một lần. Đây là nghi lễ được tổ chức kỷ công, hoành tráng nhất trong các lễ hội của vùng châu thổ Bắc Bộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy hơn nữa giá trị của di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo đồng thời quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương đến du khách, UBND huyện Vũ Thư cần phối hợp với các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đưa chùa Keo trở thành điểm đến có sức hút lớn với du khách. Các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích, coi đây là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện trách nhiệm với giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

175 TỶ ĐỒNG DƯ NỢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ gần 30 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay với dư nợ gần 4 tỷ đồng đồng thời cho vay mới đối với người chăn nuôi lợn bị thiệt hại dư nợ gần 12 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kịp thời của các tổ chức tín dụng không chỉ giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn do bệnh dịch mà còn có điều kiện khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

THÔNG BÁO

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Công văn số 7825/NHNN-TTGSNH ngày 17/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận thành lập Chi nhánh của Sacombank;

- Căn cứ quyết định số 55/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2019 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín v/v thành lập Chi nhánh Thái Bình;

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Trân trọng thông báo

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH NHƯ SAU:

1. Tên giao dịch:
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 264 Trần Thái Tông, tổ 42, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (0227) 3 800 000 - Fax: (0227) 3 800 007
Thời gian chính thức đi vào hoạt động: Từ ngày 14/10/2019.

2. Ngành nghề hoạt động:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thái Bình thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ, vàng của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; dịch vụ mở tài khoản, chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài; thanh toán trong và ngoài hệ thống Sacombank; dịch vụ quản lý tiền mặt, ví điện tử, v.v tài chính, bảo quản tài sản; kinh doanh, cung ứng các dịch vụ ngoại hối trong nước và quốc tế; lưu ký chứng khoán, sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

HÀN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 8/10, Trường Đại học Thái Bình tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tới dự.

Trường Đại học Thái Bình hiện có 24 đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên đạt 265 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm gần 90%. Nhà trường đã

HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 8/10, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chúc mừng. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban,

ngành, UBND thành phố và các doanh nghiệp.

Mặc dù mới thành lập được 1 năm nhưng Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút doanh nhân tham gia tổ chức hội. Cùng với tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng

ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

cùng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện; các ngành và các địa phương ban hành các văn bản theo chức năng quản lý; tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền chính sách tới người dân; việc thẩm định, xác định hộ đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện được công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy trình; công tác kiểm tra, thanh tra được duy trì thường xuyên tới các huyện, thành phố. Đến nay, trong tổng số 25.830 hộ người có công thuộc diện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết

định số 22 có 17.685 hộ đủ điều kiện để cấp kinh phí hỗ trợ (xây mới 11.360 hộ, sửa chữa 6.325 hộ), trong đó giai đoạn 1 (2013 - 2014) đã hỗ trợ được 2.716 hộ với tổng số tiền 119.260 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 79.135 triệu đồng, nguồn huy động xã hội hóa 40.125 triệu đồng; giai đoạn 2 (2015 - 2019) đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ 14.969 hộ với tổng số tiền 488.800 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 457.720 triệu đồng, nguồn

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tiền Hải và Kiến Xương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thí dụa xây dựng NTM. Sau 9 năm triển khai thực hiện, 100% số xã của hai huyện đều đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí và không còn nợ xây dựng cơ bản, trong

đó: huyện Tiền Hải huy động nguồn lực gần 2.250 tỷ đồng; huyện Kiến Xương huy động nguồn lực hơn 1.900 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đổi thay toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tính đến tháng 9/2019, thu nhập bình quân

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Chiều ngày 8/10, khối thi đua lực lượng vũ trang 8 huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Năm 2019, đảng ủy, ban CHQS các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu thi đua ở tất cả các mặt công tác với nhiều cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì chặt chẽ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được tiến hành hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và có chiều

THÀNH PHỐ

Nâng cấp 4 xã lên phường

Thành phố Thái Bình phấn đấu đến năm 2020 có 4 xã: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông sẽ được công nhận là phường. Đến nay 4 xã đã thành lập ban chỉ đạo, xác định danh mục các dự án đầu tư, lập hồ sơ đánh giá tiêu chí, tổ chức lập đề án và thống nhất đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND xã.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí bảo đảm đúng quy định để thành lập phường, trong đó các xã Phú Xuân, Tân Bình và Đông Hòa đã đạt 14/17 tiêu chí, xã Vũ Đông đạt 13/17 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chủ yếu là tỷ lệ hộ nghèo, hệ thống điện chiếu sáng, tỷ lệ đường phố chính. Việc nâng cấp 4 xã trở thành phường

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Thái Bình trong thời gian qua. Để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh và cả nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Thái Bình tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát các mục tiêu, nhiệm

Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019

vụ công tác giáo dục và đào tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch, chương trình, mở thêm các mã ngành đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước trong thời gian tới. Tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, xây

TRINH CƯỜNG

hoạt động thiết thực hướng về doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình đã thu hút được gần 150 doanh nhân, doanh nghiệp tham gia tổ chức hội.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, lãnh đạo thành phố Thái Bình khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn

các doanh nhân cần đổi mới, sáng tạo, tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại từ công tác quản lý, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam và 1 năm thành lập Hội, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình tặng bức tượng và giấy khen cho Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình vì có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

KHÁC ĐUÂN

việc rà soát đối tượng, bảo đảm các yêu cầu đề ra, tránh được tình trạng khiếu kiện của người dân; đồng thời, tích cực huy động nguồn xã hội hóa xây dựng nhà ở cho người có công. Qua kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người có công tại các xã Tây Giang, Tây Phong (Tiền Hải) và thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương),

cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ lao động - thương binh và xã hội đã nắm rõ chính sách và quy trình triển khai đúng theo quy định; nhà ở được xây dựng bảo đảm chất lượng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương của Thái Bình trong việc triển khai xây dựng nhà ở cho người có công. Với số lượng người có công có nhu cầu xây dựng nhà ở cao, Thái Bình đã thực hiện tốt

nhANH tiến độ để hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công trong năm 2019.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện việc xây dựng nhà ở cho người có công. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất về số hộ phát sinh ngoài đề án và số kinh phí còn lại trong đề án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đoàn công tác báo cáo trung ương cần đổi nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho số hộ phát sinh ngoài đề án.

xã hội; rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan và hai huyện trưởng hoàn thiện các phần việc cũng như hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

THAIBINH SEED GROUP

Đánh giá năng suất lúa mùa tại các điểm liên kết sản xuất

Ngày 8/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed Group) tổ chức tham quan, đánh giá năng suất lúa mùa tại một số điểm liên kết sản xuất của Công ty trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải và huyện Hải Hậu (Nam Định).

Vụ mùa năm 2019, ThaiBinh Seed Group liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm (các giống: BC15, TBR225...) với các HTX trên địa bàn tỉnh, tổng diện tích đạt gần 2.000ha; sản lượng thu mua ước đạt 10.000 - 12.000 tấn. Tại Nam Định, ThaiBinh Seed Group liên kết sản xuất lúa giống với xã Hải Đông (Hải Hậu), diện tích 50ha. Kiểm tra thực tế tại các xã thực hiện liên kết sản xuất: Nam Bình, Bình Định, Vũ Hòa (Kiến Xương); Nam Thắng, Đông Cơ (Tiền Hải)

và xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho thấy, nhờ tuân thủ đúng lịch thời vụ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và các biện pháp thâm canh của ThaiBinh Seed Group, lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt; năng suất trung bình ước đạt 65 tạ/ha. Hiện, nông dân trong tỉnh đang bước vào thu hoạch lúa mùa, ThaiBinh Seed Group tổ chức thu mua thóc tươi tại một số đơn vị liên kết, trong đó giống lúa BC15 cho năng suất cao, đạt 75 tạ/ha thóc tươi.

Trong quá trình thực hiện liên kết sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp là nguyên tắc cơ bản guiding cho ThaiBinh Seed Group duy trì và phát triển liên kết sản xuất lúa theo hướng hiệu quả, bền vững.

LƯU NGÂN

KIẾN XƯƠNG

93% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% xã, thị trấn của huyện Kiến Xương đã thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tổ chức thu gom, xử lý rác thải 2 - 3 lần/tuần. Đã có 17 xã, thị trấn đầu tư 14 lò đốt rác thải sinh hoạt đơn xã và liên xã, 20 xã xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chôn lấp. 100% xã, thị trấn đồng loạt ra quân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vào ngày 24

tháng tháng với lực lượng nông cốt là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, công chức xã, thị trấn, trạm y tế, giáo viên, học sinh và nhân dân. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bình quân toàn huyện đạt 93%, tăng 33% so với năm 2010; 7% còn lại chủ yếu người dân xử lý tại chỗ hoặc tận dụng làm phân bón hoặc cỏ, số ít do người dân thiếu ý thức xả thải ra môi trường.

ĐỨC DŨNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG